

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
วัน อังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมตื้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชिरารุฒิ นันต์ะรัตน์	ประธานสภาเทศบาล	นายชिरารุฒิ นันต์ะรัตน์	
2	นายจำรัส ทองคำ	รองประธานสภาเทศบาล	นายจำรัส ทองคำ	
3	น.ส.คณินนิตย์ พรหมมินทร์	เลขานุการสภาฯ	นางสาวคณินนิตย์ พรหมมินทร์	
4	นายสมพบ มณีคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายสมพบ มณีคำ	
5	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	
6	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	
7	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	
8	นางสมพินธุ์ กิตติยศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นางสมพินธุ์ กิตติยศ	
9	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	
10	นายสมาน พรหมวิภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายสมาน พรหมวิภา	
11	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรพล วงศ์วัฒน์	นายกเทศมนตรี	นายสุรพล วงศ์วัฒน์	
2	นายบัญญัติ ปันอินทร์	รองนายกเทศมนตรี	นายบัญญัติ ปันอินทร์	
3	นายจินดา สัตนาโค	รองนายกเทศมนตรี	นายจินดา สัตนาโค	
4	นายสมเกียรติ คำใจวัง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นายสมเกียรติ คำใจวัง	
5	นายบรรจง สมศรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายบรรจง สมศรี	
6	นางศรีมอย ชะเอมทอง	รองปลัดเทศบาล	นางศรีมอย ชะเอมทอง	
7	น.ส.เขมจิรา เนติแพทย์กุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	น.ส.เขมจิรา เนติแพทย์กุล	
8	น.ส.วราภรณ์ มโนจิตต์	ผู้อำนวยการกองคลัง	น.ส.วราภรณ์ มโนจิตต์	
9	นายสมพล บั้งเงิน	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมพล บั้งเงิน	
10	น.ส.ปิยะวรรณ วรรณไกรโรจน์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	น.ส.ปิยะวรรณ วรรณไกรโรจน์	
11	น.ส.วรรณมา คำแสน	นักวิชาการศึกษา	น.ส.วรรณมา คำแสน	
12	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	นิติกร	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.	
เลขานุการสภาฯ	-อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประธานสภาฯ	-ขอเชิญประธานสภาฯเปิดประชุมตามวาระการประชุมต่อไป
	-กล่าวเปิดประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	1.การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. 2.ชี้แจงการแต่งกายวันนี้ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดโครงการอบรมด้านสาธารณภัยอัคคีภัย ซ้อมแผน ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในพิธีเปิด
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ประธานสภาฯ	-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม
นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	-คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วบันทึกได้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งได้บันทึกความเห็นเสนอประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	-ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ที่ประชุม	-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
	-ไม่มีแก้ไข
ประธานสภาฯ	-ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
เลขานุการสภาฯ	มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง -ไม่เห็นชอบ ไม่มี -งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
	3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 61,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
	<u>วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ</u> เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 61,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ	-ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการพิจารณา
นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	-ตามที่สภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยได้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการแปรญัตติฯไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใดจึงเสนอร่างเทศบัญญัติฯตามร่างเดิมต่อประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประธานสภา -ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-ขอมติ วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 61,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
เลขานุการสภา มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภา

วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 61,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

ประธานสภา -ขอมติ วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 61,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
เลขานุการสภา -มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภา

3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประธานสภา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ -ตามที่สภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ดำเนินโครงการ
ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก(บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4) ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 142,000 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจร
บริเวณทางแยก(แยกร้านวงค์เดือนพาณิชย์) โดยทำการติดตั้งเสาสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) จำนวน 4 จุด และติดตั้งป้าย
เตือนบริเวณทางแยก ตามแบบ ทต.ป่าอ้อดอนชัย นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยมีความประสงค์ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายตามโครงการดังกล่าวโดยมี
รายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่ม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 142,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ
142,000 บาท ขอโอนเพิ่ม 17,000 บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
งบประมาณตั้งไว้ 135,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 35,000 บาท ขอโอนลด 17,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

ประธานสภา -สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุม -ไม่มี
ประธานสภา -ขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เลขานุการสภาฯ -มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ -ด้วยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จะดำเนินการวางท่อระบายน้ำบริเวณหนองคือเวียง ในพื้นที่
บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 ตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 จำนวน 54,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 10 ท่อน พร้อมดาด คสล. รัศปากท่อหนา 0.10 เมตร ขนาด 2x3 เมตร และเทพื้น คสล. หลังท่อ
หนา 0.10 เมตร ขนาด 8x3 เมตร และขุดดินปรับพื้นที่บริเวณทางลงสปีลเวย์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. ตาม
แบบ ทด.ป่าอ้อดอนชัย

โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ งบประมาณตั้งไว้ 668,000 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 275,674 บาท ขอโอนลด 54,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุม -ไม่มี

ประธานสภาฯ -ขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.
บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18

เลขานุการสภาฯ -มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

นายกเทศมนตรีฯ 1.การหมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ซึ่งจะหมดในวันที่ 23
พฤศจิกายน 2559 นี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อ 2 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จะพ้นจากตำแหน่ง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วน

/-5- ท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง...

- น.ส.ปิยะวรรณ วรรณไกรโรจน์ -เป็นโครงการสานต่อจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขคนเดิมได้ริเริ่มไว้ การจัดการภาวะฉุกเฉินคือคล้ายกับเป็นการมอบหมายภาระการดูแลผู้ป่วยมาให้ชุมชนมากขึ้น ในส่วนของอสม.คือการไปเยี่ยม/การกักกันยา ในส่วนของฝ่ายปกครองดูแลในเรื่องการจัดการกรณีผู้ป่วยอาละวาดจะทำอย่างไร เทศบาลจะประสานงานกันอย่างไร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ จะประสานอย่างไร
- นายจินดา สัตนาโค 1.เรื่องหินปนดิน ยังมีหลายหมู่บ้านที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความล่าช้า
2.การเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอให้ระมัดระวังด้วย เนื่องจากผู้ร้องและผู้ถูกร้องอาจมีอารมณ์ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ กรณีของหมู่ 1 ผาก ผอ.กองช่างได้ แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนด้วยว่าทั้ง 2 ฝ่ายได้ยุติเรื่องตามที่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้
- นายไพฑูรย์ สุวรรณทา -หารือ ในการปฏิบัติงานมีข้อกำหนด ข้อจำกัดบางอย่างที่เราทำแล้วไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เมื่อเกิดปัญหา เนื่องจากไปยึดติดกับกฎระเบียบซึ่งรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากจนเกินไป จะมีวิธีการอย่างไรที่จะบัญญัติออกกฎระเบียบในฐานะที่ได้รับการกระจายอำนาจมาจากส่วนกลางซึ่งปัญหาแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน
- นายจินดา สัตนาโค -การประสานภัยทางธรรมชาติด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย ในส่วนการดูแลของเทศบาลฯ จะมีคณะกรรมการร่วมเข้าไปตรวจสอบ การเบิกจ่ายก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ระเบียบการเบิกจ่ายก็ต้องยึด เนื่องจากแต่ละขั้นตอนจะมีเงื่อนไขมีระยะเวลากำกับตรวจสอบในการพิจารณา
- นายบัญญัติ ปันอินทร์ -ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจที่เทศบาลฯจะต้องทำในอนาคต จากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมโพธิ์วัดล ที่ผ่านมามีได้รับนโยบายจากการปฏิรูปการศึกษาได้กำหนดให้ทุกตำบลดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล แผนสามปีที่ได้ดำเนินการผ่านที่ประชุมสภาเมื่อคราวที่ผ่านมาจะได้เพิ่มเติมเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาประจำปี โดยการกำหนดเป็นนโยบายของเทศบาลฯ ว่าในโอกาสข้างหน้าเทศบาลจะเปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
- นางสมพินธุ์ กิตยศ -เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบที่เกิดจากภัยพิบัติในท้องที่ เพื่อคุ้มครองประชาชนภายในตำบลของเรา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้พิการ ภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน คิดว่าออกกฎระเบียบได้
- เลขานุการสภาฯ -สอบถามการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ 13 ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
ผอ.กองช่าง -กองช่างได้ทำหนังสือไปสอบถามแล้วยังไม่ได้รับคำตอบ
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมขออนุญาตปิดการประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นางสาวคณิงนิตย์ พรหมมินทร์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ผู้บันทึกประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วัน อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมตื้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559



(นายยุทธพงศ์ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ



(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ



(นายไพฑูรย์ สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ได้รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมตื้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เมื่อวันที่.....

ลงนามแล้ว

(นายชिरาวุฒิ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาล